

### CFRESH – แท่งเทียน หรือ แนวโน้ม(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในสัจจหัว...

จากการตั้งของตลาด หรือ SET Index ในวันวาน หลังจากทิ้งไปต่ำกว่า 1600 ซึ่งก็ถือว่าเป็นโซนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว เหนือเมฆก็ไม่คิดจะถึงหรือซัดขึ้นเลยนะ แต่การตั้งกลับในวันวาน พอจบสิ้นวันไปแล้ว อาจจะสร้างความหวังให้หลาย ๆ คนขึ้นมาได้ ไม่มากก็น้อย... จากตรงไหนล่ะ ถ้าไม่ใช่จากแท่งเทียน อันนี้เหนือเมฆก็ไม่ถึงหรือซัดขึ้นอะไรอีกนั่นแหละครับ มีชื่ออะไรในตัวแท่งเทียนวันวานนะ ลองไปหาซื้อดู(เป็นการบ้าน)... แต่เหนือเมฆได้กล่าวไว้ใน LIVE แล้วเหมือนกันว่าค่าราคาเหนือเมฆเริ่มจะไม่ค่อยให้น้ำหนักในตลาดหุ้นไทย (เห็นว่า ตลาดหุ้นไทยนะ) คือ ค่าราคาแท่งเทียน (และอีกค่าหนึ่งก็คือค่าราคาอะไร ก็ลองตามกันใน LIVE ย้อนหลัง)... แต่ก็ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้เสียเลยนะ อาจจะรู้สึกครั้งก็ได้ ที่เป็นไปได้ตามตำรา ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น หรือเป็นไปตามตำรา นั้นแปลว่า ตลาด อาจจะเริ่มอยู่ใกล้จุดต่ำสุดไปแล้ว หรือ จริง ๆ แล้ว ควรจะต้องเจอจุดกลับตัวได้แล้วมากกว่านะ เพราะแท่งเทียน ในแบบที่เห็นของ ตลาด หรือ SET Index ในวันวานนั้น ถือว่าสวยใช้ได้เลย สร้างความหวังให้หลาย ๆ คนได้จริง แปลว่า วันนี้ หรือ ระยะเวลาจากนี้ไป ตลาด จะมีการ Rebound หรือ เติ่งขึ้น... อันนี้ เหนือเมฆก็ไม่ถึงครับ ส่วนจะมากจะน้อยเท่าไร ก็ไปว่ากันอีกที... แต่ด้วยเรื่องของแนวโน้ม ไม่ว่าจะอ่านด้วยเครื่องมือไหนก็ตาม เหนือเมฆจะให้เรื่องของ Trend Line มาเป็นหลักก่อนอยู่แล้ว... และการหลุด Trend Line เส้นที่ 2 ลงมานั้น การตั้งขึ้นใดๆ ก็ตาม ตามตำราจะถือเป็นการตั้งสลับในขาลง แม้จะตั้งขึ้นไปเกิน Trend Line ที่หลุดก็ตาม

#### ดูตามเกม... ก็อาจจะมองเกมสั้น ๆ หรือ เน้นกันไปทีละก้าวทีละด่านก่อนก็แล้วกัน แต่ก็นะ

จะว่าไปแล้ว เกมการเล่นในวันวานที่นอกเหนือจากทางเทคนิค ก็เหมือนมีรายใหญ่ ๆ เข้ามาแจมอยู่

แนวรับ : ... 3.76-3.70 หรือ จะลงได้ถึง 3.66 ก็ยังพอได้

เป้าหมาย : ... 4.00-4.10 หรือ หวังไว้ก่อนไม่เกินที่ 4.20

Price Chart...(CFRESH)



#### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CFRESH... ด้วยโครงสร้างการแกว่งตัว การผ่านระดับ MA25days ขึ้นมาได้ แล้วอ่อนตัวลงมา ทอสอบ MA25days อีกครั้ง และยืนได้อย่างมั่นคง จนมีการตั้งขึ้นมาได้ ซึ่งในวันวานก็ยังขึ้นต่อ ผ่านแนวต้านย่อยๆ พร้อมกับ Volume ที่เริ่มกลับเข้ามา นั้นแปลว่า โอกาสจะขึ้นทดสอบ 4.00-4.08 ยังมีความเป็นไปได้ หรืออาจจะหวังได้ถึงระดับ 4.20 เสียด้วยซ้ำ... แต่ก็ด้วยระดับ 4.20+/- นั้น เป็นแนวต้านสำคัญใหญ่ๆ ถ้าจะผ่านไปยืนได้อย่างตลอดรอดฝั่ง หรือ ยืนได้แล้ว ไม่มีการลงมาต่ำกว่าอีก แปลว่าแนวโน้มระยะกลางขึ้นไป จะกลับมามีแนวโน้มที่สโลว์อีกครั้ง... ดังนั้น เราจะว่ากันไปทีละขั้นก่อน เล่นตามเกมแนวต้านกันไปก่อน